



สัปดาห์สาม

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2024

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2024 ปีที่ 58 ฉบับที่ 3173

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก.13:24-32)



“ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”

หัวใจที่เปลี่ยน ‘หมาป่า’ ให้เป็น ‘แกะ’

คำขวัญปี 2024

ฝันที่ทำให้ฝันต่อ

หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า”

ให้เป็น “แกะ”

“The dream that makes you dream”

A heart that transforms “wolves”

into “lambs”

โอกาสครบรอบ 200 ปี

ความฝันเก่าของ

ของคุณพ่อบอสโก

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ในวันเหล่านั้นเมื่อทุกขเวทนามาผ่านไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะมีมืดไป ดวงจันทร์จะไม่ทอแสง ดวงดาวจะตกจากท้องฟ้า และอาณาจักรบนท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน เมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆ ทรงพระอาณูภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ เมื่อนั้นพระองค์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ไปรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรจากทั้งสี่ทิศ จากปลายแผ่นดินจนถึงขอบฟ้า

จงเรียนคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเทศเถิด เมื่อมันแตกกิ่งอ่อนและผลิใบ ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว ท่านก็เช่นเดียวกัน เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ก็จงรู้เถิดว่าพระองค์ทรงใกล้เข้ามาอยู่ที่ประตูแล้ว เราบอกความจริงแก่ท่านว่า คนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงพ้นไปก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย

คุณนงจิรา รุจิรัตน์

สร้างอุทิศแด่

มาร์กานเร๊ต ลาวัลย์ รุจิรัตน์

ส่วนเรื่องวันและเวลานั้นไม่มีใครรู้เลย ทั้งบรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียว”



หัวข้อ วันของพระเจ้าจะมาถึง
กรรมลึกลับ พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาด้วยพระสิริรุ่งโรจน์
ท่าที การรอคอยพระคริสตเจ้าผู้จะเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์
การดำเนินชีวิต เราจะอธิษฐานภาวนาและทำกิจการดีด้วยความพากเพียร



บทอ่านที่หนึ่ง : - ดนล 12:1-3

ประกาศกทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่จะต้องเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นเวลาที่ผู้ชอบธรรมจะได้รับความรอดพ้น ส่วนบางคนจะได้รับความอับอาย อภัยตลอดตลอดนิรันดร

บทอ่านที่สอง : - ฮบ 10:11-14, 18

พระคริสตเจ้าทรงถวายพระองค์เองเพียงครั้งเดียว เพื่อนำความรอดพ้นมาประทานแก่ผู้ที่ยอคอยพระองค์

พระวรสาร : - มก 13:24-32

พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ แต่จะเป็นเมื่อใดนั้นไม่มีใครรู้



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณดวงแข - คุณนวรรตน์	คุณสุพจน์	คุณครุณี
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณนฤชัย	คุณจิราภรณ์ - คุณภาวนา	คุณประไพ	คุณพงษ์ทิพย์
19.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	นาซาเรธ	คุณวิจิตรา - คุณกุลธิดา	คุณดวงฤดี	คุณพรเพ็ญ



จาก... เจ้าวัด

ภาพพระเยซู

ภาพชีวิตเมื่อกาลเวลาจบสิ้น ดูน่าสะพรึงกลัว
 ...พระเยซูเสด็จมาด้วยใบหน้าเคร่งขรึม น่าเกรงขาม
 ...ประทับนั่งบนบัลลังก์สูง อ่านรายการความดีความชั่วของมนุษยชาติ
 ...พินิจพิเคราะห์ในความเจ็บอยู่ครุใหญ่ เพื่อความตื่นเต้นรำใจ
 และ...เงยพระพักตร์..ผิงกัศรระต้อนรับผู้ชอบธรรมที่สอบผ่าน
 ท่ามกลางเสียงโห่ร้องแห่งความสุขยินดี
 อีกบางช่วงตอน...สายศรระยับไล่คนบาปสอบตกออกไปพ้นพระพักตร์ ในความมืดหมดหวัง
 เป็นไปได้หรือ ที่พระเยซูจะเปลี่ยนไป พระผู้เคยต้อนรับเด็กเล็ก ๆ ด้วยอ้อมแขนที่อบอุ่น
 ...พระผู้เคยกินอยู่กับคนบาป...พระผู้เคยเล่าเรื่อง บิดาผู้ใจดี
 เป็นไปได้หรือ ที่พระผู้นี้ จะร้องขับไล่คนบาปออกจากพระพักตร์
 ความคลาดเคลื่อนทางความเข้าใจในรูปแบบวรรณกรรมปาเลสไตน์ ยุคต้นคริสตกาล
 ได้วาดภาพพระผู้เคร่งขรึม ใส่ไว้ในความนึกคิดของคริสตชนมาช้านาน
 แต่อนิจจา!..เป็นภาพนี้ที่ทำร้ายหัวใจอบอุ่นนุ่มนวลของพระเยซู..ไม่แพ้รอยจูบของยูดาส
 ภาษาแห่งดวงดาวที่ร่วงหล่น และดวงจันทร์ที่อับแสง
 ถูกใช้เพียงเพื่อประกาศความสำคัญของเรื่องราว และมีใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์
 การตีความนอกกรอบวรรณกรรม จึงเป็นความผิดพลาด และนำสู่การทรยศ
 ชีวิตเมื่อกาลเวลาจบสิ้น เป็นเพียงอีกก้าวหนึ่งที่ต่อเนื่องของชีวิตในกาลเวลา
 ถ้า...เขาเลือกที่จะอยู่ห่างไกลพระองค์ในกาลเวลา
 เขาจะอยู่ ณ จุดเดิมที่เขาได้เลือก...ห่างไกลจากพระองค์ เมื่อกาลเวลาจบสิ้น
 แต่...แม้กระทั่งวันนั้น พระเนตรที่ห้วงอาหารของพระองค์ยังคงมั่นคง ไม่แปรเปลี่ยน
 ยังคงตรัสกับเขาด้วยเสียงที่อบอุ่นจริงใจว่า เรารักท่าน...และจะรักท่านตลอดนิรันดร
 และแม้ในวาระสุดท้าย

...เมื่ออิสราเอลยังคงอนุญาตให้เขาเมินเสียงแห่งความรัก พระเจ้ายังคงไม่เคยเลิกรักมนุษยชาติ
 พระองค์ผู้นี้ไม่เคยเลิกรักยูดาส แม้เขาจะตัดสินใจ ...ประทับรอยจูบทรยศ บนพระพักตร์พระองค์ ๒๒



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



การเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์

พระวรสารนักบุญมาระโกเขียนขึ้นปี 69 หนึ่งปีก่อนกองทัพโรมัน
รุกรานกรุงเยรูซาเล็ม ทำลายพระวิหาร และเบียดเบียนกลุ่มคริสตชน ทำให้
บรรดาคริสตชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าว่า
จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของตน นักบุญมาระโกได้ให้ความหวังแก่ผู้กำลัง
ทนทุกข์ โดยย้ำเตือนถึงพระคำรัสของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับการเสด็จมาอีกครั้งอย่างทรงอำนาจและพระสิริ
รุ่งโรจน์ เพื่อพิพากษา รวบรวม และให้รางวัลแก่ผู้เชื่อในพระองค์

นักบุญมาระโกได้เตือนพวกเขาถึงคำทำนายของพระเยซูเจ้าว่า สงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการทรยศหักหลังที่พวกเขากำลังเผชิญ การเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์จะชนะทุกอย่างและรวบรวม
ผู้รักพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเตือนว่าชีวิตเรามีได้สิ้นหวังโดดเดี่ยว ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับพระเยซูเจ้า
ช่วยให้เรามีจิตใจสงบและความหวังท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ ในโลก

เราต้องตระหนักในการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวัน ในบุคคล เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ป่อยครั้งพระองค์เสด็จมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึง เราต้องต้อนรับ
การเสด็จมาของพระองค์ ด้วยการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ มองเห็นการประทับอยู่
ของพระองค์ในเพื่อนมนุษย์ บนพื้นฐานแห่งความรัก การรับใช้ การคืนดี และให้อภัยต่อพระเจ้าและ
เพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราต้องมองเห็นพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวัน พระองค์เสด็จมาหาเรา
ในเหตุการณ์ต่าง ๆ เราต้องจดจำและต้อนรับพระองค์ผู้เสด็จมาในแบบที่เราไม่คาดคิด ในทุกสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น ทั้งในเวลาแห่งความสุขและความทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก
การรับใช้ และให้อภัย

ประการที่สอง เราต้องไม่หวั่นไหวและวิตกทุกข์ร้อน วันสิ้นโลกต้องไม่ทำให้เรากลัว
เพราะชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าบอกให้เราทราบว่
พระเจ้าทรงร่วมเดินทางกับเราในอุปสรรคปัญหาและความยากลำบากในชีวิต พระองค์รั้งกับเราทาง
พระคัมภีร์ ประทับอยู่ท่ามกลางเราทางศีลมหาสนิท เราต้องหมั่นมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและ
รับพระองค์ในศีลมหาสนิท

ประการที่สาม เราต้องอ่านเครื่องหมายแห่งกาลเวลา อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเตือนเราให้รู้จักมองดูเครื่องหมายแห่งกาลเวลาว่ามีความหมายอะไรสำหรับเรา และมอบความวางใจในพระเจ้า เราไม่รู้วันเวลาวาระสุดท้ายแห่งชีวิตและการเสด็จมาของพระองค์ เราต้องเตรียมพร้อมเผชิญกับการพิพากษาโดยไม่ลืมหวัง ด้วยการเจริญชีวิตประจำวันของเราในความรักต่อพระเจ้าและผู้อื่น

ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงสัญญาแก่เราแต่ละคนว่า “ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระวาจาของพระองค์จะคงอยู่กับเราตลอดไป “ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย” (มก 13:31) พระวรสารเป็นคู่มือและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตสำหรับคริสตชนทุกคน ดังนั้นเราควรคุ้นเคยกับสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกด้วยการอ่าน รำพึงภาวนา หรืออย่างน้อยด้วยการฟังอย่างตั้งใจในพิธีบูชาขอบพระคุณวาระสุดท้ายหรือวันสิ้นพิภพจะมาถึงสักวันหนึ่ง แต่วันและเวลาที่แน่นอนไม่มีใครรู้ “นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียว” (มก 13:32) อันที่จริงความจริงเกี่ยวกับวาระสุดท้ายควรทำให้เรามีความหวังมากกว่าความหวาดกลัว นี่เป็นท่าทีที่ถูกต้องของคริสตชน จำไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนขึ้นมาเพื่อความรอดพ้น ไม่ใช่เพื่อการลงโทษ ความรักและพระเมตตาของพระองค์เป็นแก่นแท้ของชาวดีที่พระเยซูเจ้าทรงสอน พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราควรดำเนินชีวิตประหนึ่งว่าวาระสุดท้ายกำลังจะมาถึง แต่พระองค์ทรงบอกด้วยว่าเราควรรอยช่วงเวลาดังกล่าวประหนึ่งนักโทษและทาสที่เฝ้าคอยวันแห่งอิสรภาพของพวกเขา

พระวาจาของพระเยซูเจ้าเพียงพอที่จะนำเราไปสู่ความรอดพ้นหรือชีวิตนิรันดร์ ถ้าเรานำพระวาจาเหล่านั้นมาดำเนินชีวิตอย่างจริงจัง และใช้เป็นแรงบันดาลใจในทุกกิจการที่เราทำ เมื่อเราอ่านและฟังอย่างตั้งใจ เราจะพบแสงสว่างและความหวังที่เราไม่สามารถพบได้ในที่อื่น ยิ่งกว่านั้น ถ้าเราปฏิบัติตามพระวาจาเหล่านั้น เราจะกลายเป็นแสงสว่างที่สามารถช่วยคนที่อยู่ในเงามืดได้พบหนทางไปสู่บ้านพระบิดาเจ้าสวรรค์ด้วยเช่นกัน



1. ข้าพเจ้าจะเตรียมพร้อมเมื่อวันสุดท้ายมาถึง ด้วยการดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างดี
2. ข้าพเจ้าจะนำข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านและฟังพระวาจา มาปฏิบัติในชีวิต
3. ข้าพเจ้าจะแสวงหาพระเจ้าในชีวิตด้วยการรักและรับใช้ผู้อื่นเสมอ



ถอดถอด

ที่มา... ฟาร์เวิร์ทเม

บนหนทางชีวิตที่ผ่านไปในแต่ละวัน มีคุณค่าและมีความหมายอะไรบ้างทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น บางครั้งเราก็ดูเหมือนเหยียบย่ำอยู่กับสิ่งเดิม ๆ ทำงานในรูปแบบเดิม ๆ ใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ไม่ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาสติปัญญา พัฒนาคุณธรรมประจำตน หรือกระทั่งละเลยการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ บ่อยครั้งเราได้ทำวันเวลาหล่นหายสลายไปกับอากาศ โอกาสที่จะทำความดี ที่จะเป็นคนดีหลุดลอยไป เพราะไม่มีวิญญานทัศน์ที่กว้างไกล

บางคนใช้ชีวิตมาหลายสิบปี เหลือเวลากลับไปมองชีวิตก็ใจหาย เพราะไม่ได้เติบโตในขบวนการคิด ไม่ได้เติบโตใหญ่ในการทำงาน และก็พาลไปโทษโน่น โทชนี่ เข้าประเภทความซื่อไม่มีความดีไม่ปรากฏ คนเราใช้ชีวิตไม่ทำชั่วนั้นคือพื้นฐานของความเป็นคน แต่ถ้าพ้นจากนี้คือการพยายามพัฒนาคุณงามความดีที่มีอยู่ในคน และเมื่อพัฒนาแล้ว ผลนั้นส่งไปยังคนรอบข้าง ส่งให้สังคมมีความสุข เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของความเป็นคน

คนเราเกิดมามีลมหายใจแรกเหมือนกัน มีหัวใจ มีสมอง สองมือสองเท้าเหมือนกัน จากนั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ การอบรมสั่งสอน พัฒนาเป็นรูปเป็นร่าง เป็นผู้เป็นคน และเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องถอดความหมายของความเป็นคนโดยสมบูรณ์ ใครที่ฝึกฝนจิตใจให้กล้าแกร่งตั้งแต่เด็ก คราถึงวันที่เติบโตใหญ่ย่อมมีสายตาที่กว้างและยาวไกลกว่าคนอื่น

มีเรื่องเล่าว่า เสนาแทนและเสนารอง เป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน เข้ามารับใช้ในวังเหมือนกัน ช่วงเวลาการรับราชการก็ไม่ต่างกันเท่าใดนัก ทั้งสองคนมีความซนตั้งใจในการทำงานเหมือนกัน แต่ห้าปีต่อมาเสนารองได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเรื่อย ๆ จนได้เป็นหัวหน้าแผนกเสบียงหลวง แต่สำหรับเสนาแทนนั้นยังเป็นเสนาตอกตอยเหมือนเดิม และดูเหมือนทุกคนจะลืมไปว่ามีเขาอยู่ในวังนี้ด้วย จนวันหนึ่งเสนาแทนซึ่งหมดความอดทนได้เข้ามาขอขึ้นใบลาออกจากราชการกับขุนนางหลวง เหตุผลก็คือเขาได้ทำงานรับราชการมาอย่างหนัก แต่ไม่เคยประจบประแจงเจ้านายขุนนางคนใด หรือเป็นคนคุยโวโอ้อวดผลงานของตน เขาจึงไม่เคยอยู่ในสายตาของเหล่าขุนนางในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้งานสำคัญ ๆ ทำเลย เมื่อขุนนางหลวงได้ฟังเสนาแทนพูดจบ เขากราบว่าเสนาแทนนั้นทำงานหนักจริง แต่ขาดคุณสมบัติไปข้อหนึ่ง ถ้าพูดไปตรง ๆ อาจทำให้เสนาแทนไม่สบายใจจึงพูดว่า *“เสนาแทน บางทีฉันทายจะตายดูไม่ทั่วถึงนะ เอาจังนี่แล้วกัน ให้เธอไปที่ตลาดดูว่าวันนี้ที่ตลาดมีอะไรมาขายบ้าง”*

เสนาแทนรีบควมม้าออกไปตลาด แล้วก็กลับมารายงานขุนนางหลวงว่า *“ผมพบว่ามีชาวนาชายคนหนึ่ง มีผลเป็นที่หน้าผาก ทำทางเป็นคนต่างถิ่น อายุประมาณ 55 ปี ใช้ม้าสีน้ำตาลตัวเมียลากรถมาขายตัวลิสงครึ่ง”* ขุนนางหลวงถามว่า *“เขามีตัวกี่กิโล”* เสนาแทนก็ขอควมม้ากลับไปดูใหม่ สักครู่ก็กลับมารายงานว่า *“มีตัวลิสงยังไม่เต็ม 40 กว่ากิโล น้ำหนักดูจะประมาณ 20 กิโลกรัมครึ่ง”* ขุนนางหลวงจึงถามอีกว่า *“เขาจะขายตัวราคากี่โลละเท่าไร”* เสนาแทนก็จะขอควมม้ากลับไปดูใหม่ แต่ขุนนางหลวงได้เรียกให้เขาหยุด และให้เขาพักผ่อนให้สบายใจสักครู่ จากนั้นก็ให้คนไปเรียกเสนารองมาพบต่อหน้าเสนาแทน แล้วพูดว่า *“เสนารอง ให้ไปตลาดนะดูว่าวันนี้มีอะไรมาขายบ้าง”* ครึ่งชั่วโมงต่อมา เสนารองก็กลับมาแจ้งว่า *“ที่ตลาดมีชาวนาชายคนหนึ่งนำตัวลิสงมาขาย มีอยู่ประมาณ 40 กว่ากิโล รวมแล้วหนักราว 800 กิโลกรัม ตรวจสอบภาพแล้วใช้ได้ดี เขาขายปลั๊กดูจะ 300 บาท แต่ถ้าเราซื้อทั้งหมดเขาจะขายให้ดูจะ 230 บาท ซึ่งถ้าจะเอาทั้งหมดจริง ๆ น่าจะต้องรองลงได้อีกดูจะสิบบาท เราสามารถนำไปขายต่อได้ดูจะ 280 บาท มีกำไรทันที 2,400 บาทครึ่ง”* จากนั้นเสนารองก็นำตัวอย่างตัวลิสงหนึ่งกำมือให้ขุนนางหลวงดู แล้วพูดต่อว่า *“พรุ่งนี้เขาจะนำตัวแบบเดียวกันนี้อีก 1 เกวียนมาขายที่นี่ ถ้าท่านเห็นชอบผมจะไปรับซื้อ เพื่อนำไปขายให้เมืองอื่นต่อไปดีไหมครึ่ง”* เสนาแทนซึ่งยืนอยู่ข้าง ๆ เริ่มหน้าแดง เขาขอร้องให้ขุนนางหลวงคืนใบลาออกให้กับเขา และก็เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างตัวเขาเองกับเสนารองแล้ว

คนที่จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตนั้นจะต้องมีความคิดที่ไกล ลึกซึ้ง และก้าวหน้ากว่าคนอื่น มีความคิดที่ก้าวไกลทันต่อสถานการณ์ และต่อยอดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ปลูกฝังมาตั้งแต่แรกเกิด นี่แหละถึงจะเรียกว่าเกิดมาทั้งชีวิตไม่สูญเปล่า ต่อยอดพระพรของพระเจ้าได้อย่างมีคุณค่า ก้าวหน้าไปในความรักของพระเจ้า และมองเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ >>>



ประกาศ

สรุปข่าว



ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก ใน วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

เก็บบุญส่งเสริมกระแสเรียก
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา เนื่องในวันกระแสเรียก ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด และครั้งที่สองเพื่อส่งเสริมกระแสเรียก (แทนที่จะเก็บในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน)

ประชุมกลุ่มเซอร์ร่า
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุด่อง
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุด่อง ใน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

สมโภชพระคริสตราชา ฉลองวัดสารสิทธิ์ฯ
คุณพ่ออธิการและคณะครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสสมโภชพระคริสตราชา (ฉลองวัดสารสิทธิ์ฯ) ใน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. ณ อาคารมารีย์อุปถัมภ์ (วัดมิสซายืนยันที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง)

ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ใน วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2024

วันศุกร์ต้นเดือน
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2024 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

วันพระคัมภีร์ เก็บบุญ 2 ครั้ง ทุกมิสซา
เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2024 เป็นวันพระคัมภีร์ ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สองเพื่อส่งเสริมงานด้านพระคัมภีร์

ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณนัท มอบเงิน 500 บาท, คุณกิตติมา ดันสนุภุช มอบเงิน 600 บาท เพื่อช่วยค่าส่งสปีดาศาสของพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน

ปฏิทิน พืชมุขาทอมพระคุณ ประจำม้านาน

วัน - เวลา	พฤศจิกายน 2024 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 17 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ บาร์โธโลเมโอ ส่วนอิว แซ็งอิง - มาริอา อิน เชียงไซ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ คุณวิชัย เครือโสภณ	ลูก - หลาน วัด คุณมนภาพร
จันทร์ที่ 18 19.00 น.	วันครบรอบการถวายพระวิหาร น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก สุขสำราญสำหรับกระแสเรียกพระสงฆ์ นักบวช อุทิศแด่ เบเนดิกต์ สุนินต์ - มาริอา รัชนี - เทเรซา พัชรินทร์ ตั้งสังฆกรรม อุทิศแด่ วิทยุญาณในไฟชำระ	กลุ่มเซอร์รา คุณสิงห์รัตน์ ตั้งสังฆกรรม คุณชูศรี ชมเอ
อังคารที่ 19 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ โยเซฟ ซัยศักดิ์ หมั่นมาก อุทิศแด่ มาริอา ฟ้า - เปโตร กนกโชติ มีแก้วตรี - อันนา มั่น เชียงแจ้ว อุทิศแด่ วิทยุญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ	ภรรยา - ลูก - หลาน คุณชมนาท สายชายเพชร คุณทัศนาศูววย
พุธที่ 20 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ เปโตร สมบัติ - ดอมินิก อภิชาติ สุวรรณรังสิกุล (ครบ 100 วัน) อุทิศแด่ ฟรังซิส สมบุญ - มาริอา มักดาเลนา บุญสม แจวมเจริญ และ วิทยุญาณในไฟชำระ	ภรรยา คุณจารุพรรณ เทียนทอง
พฤหัสบดีที่ 21 19.00 น.	ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร อุทิศแด่ โยเซฟ สุพันธ์ เหลืองทอง (ครบ 7 ปี) อุทิศแด่ เปโตร ียง - คุณสยาม ศรีประโมง - ยอห์น บอสโก สมเกษม เปรมอนันต์ อุทิศแด่ วิทยุญาณในไฟชำระ	ลูก - หลาน คุณวีราพร คุณบุญอิม ทัฬหาสตร์
ศุกร์ที่ 22 19.00 น.	ระลึกถึง น.เซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี สุขสำราญสำหรับ คุณณัฐพล ประเสริฐสิน อุทิศแด่ โยเซฟ อินที้ - มาริอา ยัม - มาริอา ปราณี - เปาโล สมมาตร - โยเซฟ สมหมาย - มาริอา น้อย คุณาดชาทักษ์	คุณเลิศศักดิ์ ครอบครัวคุณาดชาทักษ์
เสาร์ที่ 23 19.00 น.	น.เคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ โมทนาคุณพระ อุทิศแด่ เปโตร อรุณ - เทเรซา นิตยา เจริญผล อุทิศแด่ วิทยุญาณในไฟชำระและวิทยุญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	คุณพิชัย - คุณเรวดี คุณวิลเลียม อริยะวุฒินันท์ คุณอุมาพร